

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

14:25 06/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

BHXH là hạt nhân kết nối cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức dịch vụ thu; cùng hướng tới mục tiêu mở rộng đội ngũ nhân viên, cộng tác viên thu là tổ/thôn trưởng, người có uy tín trong cộng đồng.

Đây là một trong những điểm được nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến toàn ngành Đánh giá kết quả công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo do BHXH Việt Nam tổ chức ngày 6/6/2024



Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Bám sát thực tiễn, đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2024, số người tham gia BHXH trên cả nước đạt 17,41 triệu người, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, BHXH bắt buộc là 15,95 triệu người, tăng 1,49% so với cùng kỳ năm 2023; BHXH tự nguyện là 1,45 triệu người, tăng

3,65% so với cùng kỳ năm 2023. Số người tham gia BHYT đạt 90,614 triệu người, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2023. Số tiền thu của toàn Ngành tăng 16.376 tỷ đồng (tương đương 9,14%) so với cùng kỳ năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Số, thẻ (BHXH Việt Nam) cho rằng, qua 5 tháng đầu năm 2024, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã có những tín hiệu tích cực. Hiện nhiều giải pháp đã và đang được BHXH các địa phương triển khai đồng bộ, cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra; bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo.

Về BHXH bắt buộc, một số địa phương đang có sự phát triển tốt. Với BHXH tự nguyện, nhiều địa phương đang chuyển biến tích cực, tiêu biểu là Bắc Giang. Về BHYT, có 3 địa phương có sự gia tăng đáng kể là Sóc Trăng, Bắc Giang, Hà Tĩnh..

Nhấn mạnh các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 còn rất lớn, do đó, ông Hào đề nghị BHXH các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp. Theo đó, cần tích cực tạo lập nguồn thông tin tiềm năng tham gia BHXH, BHYT, trên cơ sở nguồn dữ liệu hiện có của cơ quan BHXH và dữ liệu của các cơ quan ở địa phương. Xây dựng nguồn thông tin về tiềm năng tham gia tương ứng với từng thôn, tổ, dân phố và phải thường xuyên cập nhật, làm mới dữ liệu. Bên cạnh đó là bám sát các doanh nghiệp lớn để thường xuyên nắm bắt tình hình biến động tham gia cũng như dự báo nhu cầu sử dụng lao động và tham gia BHXH.



Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, các địa phương cũng đã cơ bản kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, dù vậy, cơ cấu, thành phần tham gia chưa thực sự hợp lý. Theo ông Hòa, cần nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ở địa phương, đặc biệt là cấp xã, thôn bản. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp 3 bên, nhất là sự liên hệ giữa Ban chỉ đạo và các tổ chức dịch vụ thu, tăng số lượng nhân viên, cộng tác viên thu, nhất là nhóm tổ, thôn trưởng và cán bộ các hội, đoàn thể.

Quy trình tổ chức hội nghị làm việc với các doanh nghiệp cũng cần thực hiện chặt chẽ hơn. Nội dung trao đổi, tuyên truyền tại hội nghị phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự tham gia tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT ở địa phương, nhất là cơ quan thuế, công an...

Tương tự, với hội nghị truyền thông khách hàng; cần phân định rõ trách nhiệm của các bên tham gia tổ chức. Các tổ chức dịch vụ thu phải xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, hàng quý; cơ quan BHXH rà soát, điều phối việc thực hiện ở từng địa bàn để đảm bảo hợp lý. Nội dung, hình thức chuyển tải thông tin tại hội nghị cần đảm bảo sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ với người dân; tránh việc truyền tải xơ cứng, dập khuôn máy móc, chỉ đọc chữ trên slide. Quá trình tương tác, trả lời giải đáp băn khoăn của người dân cũng cần tích cực hơn.

BHXH các địa phương nêu cao tính chủ động

Tại hội nghị, BHXH các địa phương cũng đã báo cáo quá trình triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT qua 5 tháng đầu năm 2024. Nhiều giải pháp đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.



Các điểm cầu tham gia hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Lê Minh Lý, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, đã tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp tỉnh, trong đó do đồng chí chủ tịch làm trưởng ban. Các cấp huyện, xã cũng đã kiện toàn và phân công cụ thể với từng thành viên Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo các huyện cũng đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn báo

cáo và thực hiện tham gia, đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho NLĐ. Giao Ban chỉ đạo cấp xã tham gia giám sát tình hình thực hiện cụ thể ở từng địa bàn.

“Hiện Bình Dương đang tập trung vào 5 nhóm tiềm năng; bao gồm hộ kinh doanh tự do, tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ; lái xe máy, ô tô sử dụng ứng dụng công nghệ, thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc”, bà Lý nói.

Tại Nghệ An, ông Lê Viết Thức, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, các chỉ số đều đang được duy trì tăng trưởng tích cực. Các mặt công tác cũng đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của tỉnh cũng đã chỉ đạo tới từng cấp xã, yêu cầu cam kết thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT; nhấn mạnh việc đạt các chỉ tiêu này là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngoài ra, cơ quan BHXH cũng đã chủ trì ký kết quy chế phối hợp 3 bên, qua đó bảo đảm sự liên hệ chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, tổ chức dịch vụ thu.

Về công tác thu, ông Thức nhấn mạnh, Nghệ An đang thúc đẩy triệt để, đồng bộ các giải pháp; bao gồm: tổ chức hội nghị làm việc với doanh nghiệp, thanh tra, kiểm tra, chuyển hồ sơ đơn vị chậm, trốn đóng sang công an... Thực tế, hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu ở địa phương đang còn khá thủ công, chưa có sự ứng dụng CNTT, liên thông dữ liệu để đảm bảo quản lý chặt chẽ.

Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TP. HCM cho biết, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn có chuyển biến tích cực; nhu cầu tuyển dụng lao động mới là khoảng 77.000 lao động. Dù vậy, còn không ít khó khăn, số DN phải cắt giảm lao động cũng không ít; bên cạnh đó, việc tuyển dụng lao động mới của các đơn vị cũng gặp hạn chế. Trong bối cảnh đó, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu UBND TP chỉ đạo tăng cường công tác phát triển người tham gia, tăng thu, giảm số chậm động.

“Rút kinh nghiệm năm 2023, kịch bản thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024 đã được xây dựng hiệu quả hơn; bảo đảm phù hợp, sát với thực tế ở từng địa bàn”, ông Hiệp khẳng định.

Cũng theo Giám đốc BHXH TP. HCM, hiện đang tập trung khai thác nguồn dữ liệu thuế, qua đó, rà soát và thực hiện theo quy trình thu, trên cơ sở phân nhóm từng loại đơn vị để có biện pháp hiệu quả, đảm bảo tăng số tham gia trong các tháng tới.

Với Hà Nội, bà Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc BHXH thành phố báo cáo nhanh tình hình triển khai các

giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Hằng tháng, lãnh đạo BHXH thành phố đều họp đánh giá tiến độ cụ thể với từng BHXH quận, huyện, qua đó đảm bảo triển khai hiệu quả kịch bản đã đề ra.

Việc khai thác, rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế, tổ chức hội nghị khách hàng, hội nghị với đơn vị sử dụng lao động, thanh tra, kiểm tra... đang được BHXH TP. Hà Nội phát huy hiệu quả, qua đó thúc đẩy gia tăng số người tham gia, số thu cũng như giảm số chậm đóng...

“Chúng tôi yêu cầu BHXH các quận bám sát Ban chỉ đạo các cấp để triển khai mạnh mẽ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT ở từng địa bàn theo đúng tiến độ đề ra”, bà Hòa cho biết.

Bám sát các chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh: Việc xây dựng kịch bản thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là cụ thể hóa kịch bản đó trong thực tiễn; đặc biệt, ở cấp xã, với vai trò của đội ngũ tổ, thôn trưởng, người có uy tín trong cộng đồng. Cần đẩy mạnh hơn nữa phối hợp giữa 3 bên: Cơ quan BHXH, cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức dịch vụ thu. Cùng với đó là phát huy vai trò của Ban chỉ đạo với phát triển BHXH, BHYT ở các đơn vị sử dụng lao động, từ việc khai thác, rà soát dữ liệu thuế đến tổ chức các hội nghị làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp...

“Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên chỉ đạo sát sao với công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT”, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nêu rõ yêu cầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong thời gian qua. Những chuyển biến tích cực thể hiện rõ qua các chỉ số tăng; hệ thống Ban chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT được kiện toàn ở các cấp; quy trình quản lý được tăng cường, phòng ngừa các rủi ro...

Tổng Giám đốc chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra; đồng thời, bám sát thực tiễn để triển khai tốt các kịch bản đã được xây dựng; chủ động, linh hoạt điều chỉnh các phương án, biện pháp để phù hợp với yêu cầu thực tế. Chú trọng kết nối, phân tích các nguồn thông tin để xây dựng dữ liệu nhóm tiềm năng tham gia BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện

chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là cấp xã. Tăng cường phối hợp 3 bên, trong đó, cơ quan BHXH là hạt nhân kết nối cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức dịch vụ thu; cùng hướng tới mục tiêu mở rộng đội ngũ nhân viên, công tác viên thu là tổ, thôn trưởng, người có uy tín trong cộng đồng.

Cùng với việc đảm bảo thực hiện các mục tiêu, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu thường xuyên phân tích rủi ro, tăng cường quản lý để đảm bảo thực hiện chặt chẽ các quy trình nghiệp vụ.

Ghi nhận các ý kiến đề xuất của BHXH các địa phương, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng lưu ý Ban Quản lý Thu- Số, thẻ, Trung tâm CNTT tiếp tục rà soát lại các quy trình, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các giải pháp phục vụ cho quy trình thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Vũ Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/day-manh-trien-khai-hieu-qua-cac-giai-phap-thu-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt>